

‘ประยุทธ์’

ถกเวทีอาเซียน-ญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ยินดีสัมพันธ์เจริญก้าวหน้า ไทยพร้อมร่วมมือส่งเสริมเพื่อประโยชน์ร่วม หวังนักลงทุนขยายการค้าผ่านข้อริเริ่มและโครงการใหม่ สนับสนุนเร่งรัดเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ และแสวงหาโอกาสลงทุนอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ชมรัฐบาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภูมิภาค และเปลี่ยนความร่วมมือสุขภาพ

วันนี้ (22 พ.ย.) ที่ Conference Hall 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KICC กรุงเทพมหานคร ประเทศมาเลเซีย เมื่อเวลา 13.45 น. พลอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้สื่อข่าวอาเซียน และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในวันนี้ผู้นำอาเซียนและญี่ปุ่นมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น และแผนปฏิบัติการ

ภายหลังการประชุม พล.ต.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผล

ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมบทบาทของญี่ปุ่นในการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค นายกรัฐมนตรี หวังว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นจะขยายการค้าและเพิ่มการลงทุนในอาเซียน ผ่านข้อริเริ่มและโครงการใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมเกษตร และการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนให้อาเซียนและญี่ปุ่นเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ให้บรรลุผลโดยเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง และหวังว่าการจัดทำ RCEP จะแล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้อุปสรรคการค้าระหว่างกันน้อยลง นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า RCEP และ TPP เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สามารถเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเจริญเติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงความเชื่อมโยง ซึ่งเป็นบุญแก่สำคัญของความเจริญในภูมิภาคและการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง พร้อมชื่นชมนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงในเอเชียซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตาม MPAC เพื่อให้ภูมิภาคเชื่อมโยงถึงกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ไทยสนับสนุนให้มีการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการ

ท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมถึงญี่ปุ่น ในการลงทุนและการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมย่อยในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพิ่มการจ้างงาน ลดปัญหาอาชญากรรม และสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในชนบท นายกรัฐมนตรีหวังว่าญี่ปุ่นแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการเหล่านี้ นายกรัฐมนตรีมองว่าความเชื่อมโยงได้จำกัดเพียงแต่ด้านกายภาพ แต่รวมถึงการทำให้ประชาชนมีความเข้าใจอันดี และรู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้น นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมรัฐบาลญี่ปุ่นที่ริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา ทำให้กลุ่มชนรุ่นใหม่มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับบทบาทของญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง นายกรัฐมนตรียินดีที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตามนโยบาย Proactive Contribution to Peace ซึ่งไทยเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และนายกรัฐมนตรีหวังว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาทมากขึ้นจากการเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปีหน้า